

## THÔNG BÁO

### Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã Tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu, chuyên đề thi đua, cải cách hành chính năm 2024

Ngày 22 tháng 8 năm 2024, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu, chuyên đề thi đua, cải cách hành chính năm 2024 và phương hướng cuối năm, ông Huỳnh Thanh Nhân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo:

#### 1. Chỉ tiêu, chuyên đề thi đua:

Nâng cao vai trò tham mưu và cần xác định chức năng, nhiệm vụ của từng CBCC trong việc thực hiện các chỉ tiêu, chuyên đề, có báo cáo tiến độ cho thường trực, trao đổi với thường thực những khó khăn gặp phải, Sau khi kiểm tra 6 tháng thì rà soát lại những hạn chế chỉ tiêu, chuyên đề thi đua để khắc phục cho cuối năm, quan tâm thêm các điểm thưởng, điểm cộng.

Đề nghị CBCC phụ trách chỉ tiêu, chuyên đề chưa gửi báo cáo thực hiện các chỉ tiêu, chuyên đề thi đua thì khẩn trương gửi báo cáo về Văn phòng chậm nhất ngày 26/8/2024 (thứ hai), nếu không gửi sẽ có văn bản nhắc nhở, phê bình.

Đối với thu ngân sách: kiểm tra rà soát các nguồn thu của xã, những tỷ lệ nào còn thấp thì tìm hiểu nguyên nhân tại sao thấp, có sự so sánh đánh giá so với năm 2023 để đề ra phương hướng khắc phục.

Về phát triển doanh nghiệp, các ngành giới thiệu các hộ có tiềm năng, tiềm lực để UBND vận động phát triển lên doanh nghiệp.

Sớm hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo.

BHXXH: tham mưu tuyên truyền, vận động người dân, xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho các ấp các ngành chậm nhất ngày 27/8/2024.

#### 2. Cải cách hành chính

Giao Văn phòng tham mưu kiện toàn lại tổ 01 cửa và sắp xếp nhân sự một cách hợp lý để giải quyết TTHC không chậm trễ. Cho người dân đánh giá sự hài lòng về cán bộ tiếp nhận và khi làm thủ tục hành chính.

Tiếp tục phát huy mô hình chúc mừng kết hôn, chia buồn đám tang để thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với Nhân dân.

Đề xuất giải pháp tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chậm nhất thứ hai tuần sau (27/8/2024).

### **3. Quốc phòng – an ninh:**

#### *3.1. Công an xã:*

Phối hợp Quân sự tăng cường công tác tuần tra linh hoạt thời gian, rà soát địa bàn, các nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn xã. Theo dõi các tụ điểm TNXH đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

Công an phối hợp với đài truyền thanh tuyên truyền các thủ đoạn của các loại tội phạm như các thủ đoạn lừa đảo, phạm pháp hình sự trên địa bàn xã, phòng cháy chữa cháy.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau lễ Quốc Khánh 02/9.

Phối hợp cùng đoàn kiểm tra các trường hợp vi phạm hành lang đường bộ, an toàn giao thông.

#### *3.2. Quân sự xã:*

Xây dựng kế hoạch tuyển quân, lựa chọn người đúng quy định, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Phối hợp với Công an xã tăng cường công tác tuần tra, giám sát đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

### **4. Công tác khác:**

Tổ kiểm tra công vụ tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các CBCC và báo cáo kết quả về TT ĐU, TT UBND nắm tình hình, có văn bản phê bình đối với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ.

Công tác khen thưởng: có ký liên tịch, đặc biệt các ngành phụ trách chuyên đề thi đua, xây dựng kế hoạch liên tịch phát động thực hiện chỉ tiêu, chuyên đề phải đạt từ hạng 03 trở lên, còn ngành không làm tốt thì phải có phê bình, nhắc nhở, kỷ luật theo quy định.

Đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng phải họp hàng tháng để có cơ sở đánh giá xét cuối năm.

CBCC, các ngành phụ trách phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, gửi báo cáo đúng thời gian, đúng quy định để không bị trừ điểm.

Đề nghị CBCC phụ trách chỉ tiêu, chuyên đề chưa gửi báo cáo thì khẩn trương gửi báo cáo về Văn phòng chậm nhất ngày 26/8/2024 (thứ hai), nếu không gửi sẽ có văn bản nhắc nhở, phê bình.

Giao CC. Địa chính phụ trách khẩn trương chống thất thu bất động sản, khi có hợp đồng hoặc đề nghị thì tranh thủ thực hiện càng sớm càng tốt, có tham khảo giá với ấp và có báo cáo về thường thực UBND xã.

### **5. Ban lãnh đạo các ấp:**

Phát huy vai trò lãnh đạo, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ.

Nắm tình hình, vận động công tác chống thất thu thuế, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, nắm bắt về quốc phòng, ANTT tại địa bàn mình phụ trách.

Ủy ban nhân dân xã thông báo đến các ngành, cán bộ công chức khối UBND xã nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

***Nơi nhận:***

- CT, PCT.UBND xã;
- Các CBCC xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Thanh Nhân**